



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2554

ยกระดับขานา โรงสี ผู้ส่งออก

จากการที่ประเทศไทยมีความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) และจะเป็นความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 สำหรับสินค้าข้าวไทยได้ลดภาษีลงเหลือ 0% มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นมา ซึ่งการลดภาษีนำเข้าสินค้าข้าวเหลือ 0% ให้กับสมาชิกอาเซียน แม้ว่าเวลานี้ผลกระทบเชิงลบยังไม่ชัดเจน แต่หลายฝ่ายเกิดความกังวลว่าอนาคตจะกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวไทยทั้งระบบ

เมื่อเร็วๆ นี้ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดเวทีสาธารณะเรื่อง "ทางรอดของข้าวไทยในอาเซียนและอาเซียน+3"

ดร.อัคร์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ในด้านพื้นที่เพาะปลูกประเทศไทย มีพื้นที่เพาะปลูกอันดับสองของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย และอยู่อันดับสามอาเซียน+3 รองจากจีนอินโดนีเซียและเวียดนาม ขณะที่ผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่อยู่อันดับเจ็ดของอาเซียน และอันดับสิบอาเซียน+3 ส่วนผลผลิตข้าวสารอยู่อันดับสามของอาเซียน รองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม อันดับสี่ในอาเซียน+3 โดยมีจีนอันดับหนึ่ง การบริโภคข้าวสารกัมพูชาเป็นประเทศที่บริโภคข้าวมากที่สุด ในอาเซียนและอาเซียน+3 (ปี 2554 บริโภค 275 กิโลกรัมต่อคนต่อปี) รองลงมาเป็นเวียดนามและอินโดนีเซีย ส่วนการส่งออกข้าวประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่ง เวียดนามอันดับสอง

รศ.สมพร อิศวลานนท์ นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่าความตกลงการเปิดตลาดข้าวของแต่ละประเทศในอาเซียน กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมที่พร้อมลดภาษีเป็น 0% วันที่ 1 มกราคม 2553 ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ บรูไน กลุ่มประเทศที่ทยอยลดภาษีข้าวลง แต่ยังไม่เป็นศูนย์ ได้แก่ มาเลเซียลดจาก 40% เป็น 20% ในปี 2553 อินโดนีเซียลดจาก 30% มาเป็น 25% ในปี 2558 ฟิลิปปินส์จะลดจาก 40% เป็น 25% ปี 2558 กลุ่มสมาชิกใหม่เวียดนาม จะลดจาก 20% เป็น 0% ปี 2558 ลาว เขมร พม่า จะลดจาก 5% เป็น 0% ปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการค้าข้าวประมาณ 5 ล้านตัน อาเซียน+3 ประมาณ 6 ล้านตัน เพราะการผลิตข้าวของอาเซียนใช้ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคืออาเซียนมีการผลิตข้าวสารรวมกัน 110 ล้านตันข้าวสาร บริโภค 94 ล้านตันข้าวสาร หากรวมอาเซียน+3 มีการผลิตประมาณ 259 ล้านตันข้าวสาร ใช้บริโภคภายใน 242 ล้านตันข้าวสาร โดยประเทศผู้นำเข้าข้าวในอาเซียน ได้แก่ฟิลิปปินส์ 2.4 ล้านตัน อินโดนีเซีย 1.2 ล้านตัน มาเลเซียและสิงคโปร์ 1.5 ล้านตัน

สำหรับตลาดอาเซียนซึ่งมีประชากร 588 ล้านคน พบว่าปี 2552 ที่ผ่านมามีเวียดนามซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับสองของโลก รองจากไทย แต่เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ไปตลาดอาเซียน โดยมีปริมาณการส่งออก 2.63 ล้านตัน ขณะที่ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกมีการส่งออกไปตลาดอาเซียนเพียง 820,000 ตัน โดยเวียดนามส่งออกไปประเทศฟิลิปปินส์มากที่สุด 67.55% มาเลเซีย 23.29% สิงคโปร์ 8.10% อินโดนีเซีย 1.06% ขณะที่ไทยส่งออกไปยังอินโดนีเซียมากที่สุด 26.77% สิงคโปร์ 22.88% มาเลเซีย 19.65% ฟิลิปปินส์ 19.02% กัมพูชา 4.45% บรูไนดารุสซาลาม 3.92% ลาว 3.06% และเวียดนาม 0.24% ที่สำคัญเป็นที่น่าสังเกตว่าการส่งออกข้าวไทยไปตลาดอาเซียนปี 2552 ที่ผ่านมายาวตัวลดลงทุกตลาด ขณะที่เวียดนามขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาด ยกเว้นตลาดอินโดนีเซีย

รศ.สมพร กล่าวว่าปัจจัยที่ทำให้ประเทศเวียดนามมีความได้เปรียบประเทศไทยคือ มีค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าไทยคือวันละ 123 บาท ขณะที่ไทยค่าจ้างแรงงานวันละ 250 บาท ที่สำคัญเวียดนามมีความชัดเจนในนโยบายลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มกำไรให้กับเกษตรกร มีการพัฒนากลไกตลาดส่งออกและในประเทศ มีการแทรกแซงกลไกตลาดในระดับต่ำ ส่วนประเทศไทยมีความเสื่อมถอยทั้งประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิภาพของกลไกตลาด

ด้านดร.อัคร์ กล่าวถึงทางรอดข้าวไทยในอาเซียนและอาเซียน+3 ว่า ต้องยกระดับกันตั้งแต่ระดับชาวนาโรงสี ผู้ส่งออก สำหรับชาวนาควรจะมีการตั้งหอกระจายข่าวเพื่อส่งข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความเคลื่อนไหวข้อตกลงอาเซียนและสถานการณ์ค้าข้าวในอาเซียน ตั้งศูนย์ข้อมูลเตือนภัยให้กับชาวนา รวมถึงการตั้งสภาชาวนา เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำผลิตข้าวอาเซียน สร้างมาตรฐานข้าวไทย ให้ได้ตามมาตรฐานสุขอนามัยอาเซียน ที่สำคัญคือต้องลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อเพิ่มขีดแข่งขันอย่างยั่งยืน

ระดับโรงสี แม้ว่าปัจจุบันธุรกิจโรงสีในประเทศไทยเรียกว่าดีที่สุดที่สุดในภูมิภาคอาเซียน แต่ควรจะได้มีการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดการโรงสีให้สอดคล้องต่อกำลังผลิตข้าวและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ลดต้นทุนการผลิตของโรงสี โดยเฉพาะต้นทุนค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง ส่งเสริมธุรกิจโรงสีข้าวให้ไปลงทุนในอาเซียน หรือโครงการจัดฟิเลี้ยงโรงสีข้าวในประเทศอาเซียน

ระดับผู้ส่งออก จัดตั้งสภาข้าวไทย เป็นองค์กรอิสระ ประกอบด้วยกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้าวไทย ทั้งชาวนา โรงสี ผู้ส่งออกข้าว เพื่อเป็นสื่อกลางในการดูแลข้าวไทยทั้งระบบ สร้างตราสินค้าข้าวไทย การอำนวยความสะดวกด้านการส่งออก ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดอาเซียนให้มากขึ้น

ขณะที่การรณรงค์ค้าข้าวแนะทางรอดข้าวไทยในอาเซียนและอาเซียน+3 รศ.สมพร สรุปสั้นแต่ชัดเจนว่าทางรอดข้าวไทยมีอยู่ทางเดียวคือทำอย่างไรให้ข้าวไทยห่างไกลจากการเป็นพืชเสพติดทางการเมือง นายปราโมทย์ วาณิชานนท์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่าตลาดข้าวคุณภาพสูงในอาเซียนยังมีโอกาสเจาะเข้าไปอีกมาก อยู่ที่กลยุทธ์การเจรจา แต่ไม่อยากให้พุ่งเป้าไปที่ปริมาณว่าประเทศไทยจะส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตัน ประมาณ 8 ล้านตันเศษถือว่าเหมาะสม ที่ส่งออกได้ 10 ล้านตัน อีก 2 ล้านตันเป็นสต็อกข้าวรัฐบาล ที่สำคัญยังมีประเทศในภูมิภาคอาเซียนมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เลื่อนลดภาษีเหลือ 0% ปี 2558 จะต้องเจรจาให้ลดลงให้ได้อย่างให้เลื่อนออกไปอีก หากเลื่อนออกไปประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เกิดขึ้นไม่ได้

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า หากเปิดเออีซีหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิดการไหลอย่างเสรีของสินค้าและบริการรวมถึงข้าวด้วย รวมถึงการลงทุนด้วย ซึ่งการลงทุนน่ากลัวกว่า เพราะเปิดเสรีข้าวเรามีมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวต่างชาติเข้า แต่ความจริงเข้ามาอยู่แล้ว การลงทุนน่ากลัวเพราะต้องเปิดให้ประเทศที่มีทุนหนาลงทุนเกษตรบ้านเราซึ่งทุกวันนี้ก็มีหนีเข้ามาอยู่แล้ว เราห้ามเขามาลงทุนแล้วประเทศอื่นเขาจะให้เอาไปลงทุนหรือไม่ ซึ่งเออีซียังมีความน่าสงสัยอยู่ในแง่ความจริงใจ ปฏิบัติได้จริงหรือไม่? แต่สำหรับราคาข้าวไม่คิดว่าเวียดนามจะลดราคาต่ำกว่าไทย เพราะถ้าเขาต่ำใกล้ไทย ข้าวไทยจะมีขีดแข่งขันที่ดีขึ้น เนื่องจากคุณภาพเราดีกว่า

นายวิเชียร พวงลำเจียก อุปนายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่าวันนี้ต้นทุนผลิตข้าวสูงขึ้น แต่ผลผลิตลดลง เพราะประสบปัญหาเพลี้ยระบาด และเป็นปัญหาใหญ่ของชาวนา ที่อยากให้รัฐบาลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลย

กระนั้นก็ดีผู้ร่วมสัมมนาเวทีสาธารณะอภิปรายในทิศทางที่สอดคล้องกันว่าไม่ว่าจะมีมาตรการใดๆ ที่จะรับมือการแข่งขันการค้าข้าวในตลาดอาเซียน แต่สิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญและมองข้ามไม่ได้ก็คือการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น เพราะจะเป็นหนทางที่จะแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุงการส่งออกข้าวไทยปีที่ยังต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยง

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปีนี้ราคาข้าวไทยไม่น่าจะตกต่ำกว่าที่เป็นอยู่ แต่ยังคงต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวได้ อาทิ ความต้องการซื้อข้าวของผู้ซื้อรายใหญ่อย่างจีน อินเดีย บังกลาเทศ ที่อาจจะทำให้ราคาข้าวมีการปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีความผันผวนของค่าเงิน พื้นที่เพาะปลูกข้าวที่น้อยลงเพราะเกษตรกรหันไปปลูกพืชพลังงานทดแทนกันมากขึ้น ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่ถูกต้องตามฤดูกาล ส่งผลให้ผลผลิตน้อยลง จึงแนะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องติดตามและเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิด

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ทิศทางการค้าข้าวที่หลายฝ่ายกังวลว่าไทยจะสูญเสียแชมป์การส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกนั้น คาดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น โดยยังเชื่อมั่นว่าจะส่งออกได้ไม่น้อยกว่า 8-10 ล้านตันต่อปี หากส่งออกต่ำกว่านี้จะเป็นปริมาณส่วนเกินภายในประเทศและกลายเป็นปัญหาได้

ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

พณ.ล้อมคอกข้าวไทยถูกละเมิด

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยภายหลังที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจำนวน 65 แห่ง ที่ประจำอยู่ทั่วโลก รวมทั้งผู้แทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว ให้ช่วยสอดส่องดูแลปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของข้าวไทยที่ส่งออกไปยังตลาดโลก เพื่อให้ไทยสามารถคงความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดข้าวของโลก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย และป้องกันการแอบอ้างนำชื่อข้าวไทยไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาจากประเทศไทย

"ตอนนี้ได้ขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้แทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว ให้ช่วยสอดส่องดูแลปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของข้าวไทยที่ส่งออกไปยังตลาดโลก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย และป้องกันการแอบอ้างทำให้เสียชื่อเสียง" นางปัจฉิมา กล่าว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ข้าวไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกว่าเป็นข้าวชั้นดี มีคุณภาพมาตรฐาน ทำให้มีพ่อค้าบางรายในบางประเทศ ทำการปลอมปนข้าวไทย ซึ่งมีทั้งการแอบอ้างชื่อ แอบอ้างเครื่องหมายการค้า และตรารับรองมาตรฐานข้าว ซึ่งส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของข้าวไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้ขอความร่วมมือให้ทูตพาณิชย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าวไทย ทั้งผู้ส่งออก สมาคมข้าว ให้ช่วยสอดส่องดูแลอีกทาง หากพบปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันที่ ทั้งนี้ ข้าวไทยที่ถูกละเมิดในต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอมมะลิ ที่มักจะมีการลอกเลียนแบบเครื่องหมายรับรองของกรมการค้าต่างประเทศ ด้วยการนำข้าวไปบรรจุใหม่ แล้วแอบอ้างว่าเป็นข้าวหอมมะลิไทย หรือการปลอมปนเครื่องหมายการค้า ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็นข้าวของไทย ทำให้ชื่อเสียงข้าวไทยเสียหาย และยังมีกรณีละเมิดด้วยการลักลอบนำสายพันธุ์ข้าวของไทยไปพัฒนาต่อยอดโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่แบ่งปันผลประโยชน์ให้ไทย

นอกจากการป้องกันการละเมิด กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังจะเดินหน้าเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับข้าวไทย ด้วยการสนับสนุนการสร้างแบรนด์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองคุณภาพ และชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวของไทย ซึ่งล่าสุด กรมฯ กำลังผลักดันการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยในสหภาพยุโรป (อียู) แม้ว่าขณะนี้ยังมีบางประเทศที่คัดค้านอยู่

สำหรับการพัฒนาในด้านอื่นๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพยายามพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตสูงและมีต้นทุนต่ำลง และเน้นการพัฒนาคุณภาพข้าวไทย และสายพันธุ์ข้าวไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก รวมทั้งอาจพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการกำหนดมาตรฐานข้าว เพื่อให้สามารถแบ่งระดับการตลาด และราคาได้อย่างเหมาะสม

อีอีอาร์เตือนโลกเผชิญวิกฤติข้าวรอบใหม่

สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (อีอีอาร์) เตือนว่า ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าอาจเกิดวิกฤติข้าวเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2551 อีกครั้งและนำไปสู่การก่อเหตุจลาจลในประเทศกำลังพัฒนา ท่ามกลางภาวะที่ต้นทุนสินค้าเกษตรขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อีอีอาร์ ระบุว่า ที่ผ่านมา ตลาดข้าวโลกอยู่ในภาวะสมดุลเนื่องจากการบริหารจัดการรัฐที่พอเหมาะสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับตัวขึ้นอย่างมากของราคาข้าวในหลายปีที่ผ่านมา อานิสงส์จากสภาพอากาศที่มีเสถียรภาพในพื้นที่ปลูกข้าวหลายพื้นที่

ทั้งนี้ ต้นทุนของข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 121% ในช่วง 8 เดือนจนถึงเดือนก.พ. ส่วนข้าวโพดขยับขึ้น 92% และน้ำตาลเพิ่มขึ้น 80% ผลพวงจากสภาพอากาศที่เลวร้ายและความต้องการโภคภัณฑ์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาข้าวขยับขึ้นแค่ 17% สืบเนื่องจากการเก็บเกี่ยวได้ผลดีในช่วงปี 2553 แต่อีอีอาร์ ซึ่งระบุในรายงานรายไตรมาสที่เผยแพร่ในนิตยสารชื่อไรซ์ ทูเดย์ (Rice Today) ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการกว้านซื้อข้าวอย่างมากลักษณะเหมือนช่วง 3 ปีที่แล้ว ส่งผลให้ราคาข้าวทะยานขึ้นอีกครั้ง

ทั้งนี้ ราคาข้าวทะยานขึ้นเกือบ 3 เท่าจาก 362 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนธ.ค. 2550 เป็นเกือบ 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนเม.ย. ปี 2551 ขณะที่สต็อกข้าวร่วงลงต่ำสุดในรอบ 30 ปี ท่ามกลางความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน ชาวจีนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแยงซี หลายล้านคนยังต้องเผชิญกับความแห้งแล้ง โดยไม่มีน้ำดื่มและขาดแคลนไฟฟ้า ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งบริเวณตอนบนของแม่น้ำแยงซีเลวร้าย ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ทั้งคนและสัตว์ไม่มีน้ำดื่มกิน ชาวนาในมณฑลหูเป่ย์และหูหนาน ไม่สามารถเพาะปลูกได้ โดยคาดว่า ฝนจะตกเพียงเล็กน้อยจนถึงเดือนหน้า เกษตรกรบางส่วน ทิ้งไร่นา มุ่งหน้าเข้าเมืองเพื่อหางานทำ

สื่อจีนรายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกกว่า 8 ล้านไร่ใน 7 มณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกสำคัญของจีนได้รับผลกระทบจากภัยแล้งครั้งนี้ ขณะที่รัฐบาลให้คำมั่นจะเพิ่มงบประมาณด้านการชลประทานอีกหลายพันล้านดอลลาร์ ด้านกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่า ภัยแล้งทำให้ราคาหมูและข้าวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้เงินเฟ้อหนักขึ้น โดยคาดว่า อัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนน่าจะอยู่ที่ 5.6%

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1--26 พ.ค. 2554 มีจำนวน 510,792 ตัน มูลค่า 233.226 ล้านดอลลาร์ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 26 พ.ค. 2554 มีจำนวน 3.079 ล้านตัน มูลค่า 1.453 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The General Statistics Office) รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ คาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 3.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สถานการณ์ด้านราคาข้าวส่งออกของเวียดนามในขณะนี้ ราคาข้าวขาว 5% ลดลงมาอยู่ที่ 460-465 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 465-475 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 430 ลดลงจากระดับ 425-440 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงนี้ผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (The summer-autumn rice) กำลังทยอยออกสู่ตลาดในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง และคาดว่าจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือน ก.ค.

ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเรือมารับมอบข้าว 15 ลำ จำนวนข้าวประมาณ 156,363 ตัน โดยมีปลายทางที่แอฟริกาและประเทศในแถบเอเชีย

วงการข้าวระบุว่า จากการที่คาดการณ์ว่าประเทศพม่ามีแผนที่จะส่งออกข้าวคุณภาพต่ำประมาณ 500,000 ตัน ในปี 2554 นี้ ในขณะที่ประเทศไทย ปากีสถาน และ อินเดีย ต่างเร่งเครื่องขายข้าวของตัวเองซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เวียดนามต้องปรับลดราคาข้าวส่งออกให้ต่ำลงเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาด

ผู้อำนวยการบริษัท โฮจิมินห์ซิตีฟู้ด ยอมรับว่า บริษัทต้องเผชิญกับความยุ่งยากต่างๆ ในการหาสัญญาซื้อข้าวรายใหม่ เพราะราคาส่งออกลดลง ไม่เพียงข้าวคุณภาพต่ำเท่านั้น แต่ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 470-475 เหรียญสหรัฐต่อตัน และยังพบว่าเป็นการยากที่จะหาผู้ซื้อ แม้ว่าราคาจะลดลงไป 10 เหรียญสหรัฐต่อตันแล้วก็ตาม เมื่อเทียบกับราคาในเดือน เม.ย.

ผู้เชี่ยวชาญจาก Agromonitor บริษัทวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ทางการเกษตร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดส่งออกข้าวในช่วงเวลานี้ว่า ไตรมาสแรกของปี 2554 เกษตรกรชาวเวียดนามยังมีอำนาจในการควบคุมตลาด แต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 มีแนวโน้มอย่างมากว่าการควบคุมจะถูกโอนถ่ายไปยังผู้ประกอบการแทน และว่าผู้ส่งออกอาจประสบกับปัญหาใหญ่ในเดือนสุดท้ายของปี นับตั้งแต่หลายประเทศเริ่มเร่งการส่งออก แต่ความเดือดร้อนจะไม่ตกอยู่กับผู้ประกอบการแต่จะเป็นเกษตรกรมากกว่า

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

รัฐมนตรีกระทรวงการอาหาร (Union Food Minister) ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลยังคงยืนยันที่จะไม่อนุญาตให้มีการส่งออกข้าวและข้าวสาลีจากสต็อกของรัฐบาลในปีนี้ เพราะรัฐบาลกำลังเดินหน้าเรื่องกฎหมายความมั่นคงด้านอาหาร (food security law) ซึ่งกำหนดให้รัฐบาลต้องมีสต็อกข้าวเพียงพอกับความต้องการ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีการส่งออกจะต้องอยู่บนพื้นฐานด้านความมั่นคงอาหาร

ทั้งนี้ กฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา หากมีการประกาศใช้ รัฐบาลก็จะต้องการรับประกันในเรื่องของการจัดหาธัญพืชราคาถูกให้แก่ประชากรประมาณ 70%

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 50,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอนี้ในวันที่ 6 มิ.ย. ศกนี้ โดยกำหนดให้มีการส่งมอบภายใน 40 วันหลังการทำสัญญา การประมูลครั้งนี้ นับเป็นการประมูลครั้งแรกสำหรับปีงบประมาณ 2011/12 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือน ก.ค. ศกนี้

แหล่งข่าวระดับสูงของรัฐบาลระบุว่า รัฐบาลได้กลับมาใช้นโยบายจัดหาข้าวโดยการเปิดประมูลทั่วไปอีกครั้ง หลังจากที่สถานการณ์ข้าวในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลง ในขณะที่ภาวะราคาข้าวในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้คาดว่ารัฐบาลจะมีการประกาศเปิดประมูลตามมามากในเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ แหล่งข่าวระบุว่า ในปีงบประมาณใหม่ที่เพิ่งถึงนี้คาดว่ารัฐบาลจะนำเข้าธัญพืชเพียง 1.4 ล้านตัน ลดลงจากปีงบประมาณนี้ที่นำเข้าถึง 2.5 ล้านตัน อย่างไรก็ตามวงการข้าวคาดว่ารัฐบาลอาจจะต้องนำเข้าเพิ่มมากขึ้นหากไม่สามารถจัดหาข้าวจากในประเทศได้เพียงพอเหมือนเช่นปีนี้ เพราะประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

นาย Proceso Alcala said รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (Agriculture Secretary) ให้สัมภาษณ์ว่า ในปีนี้ ฟิลิปปินส์อาจจะลดการนำเข้าข้าวลงเหลือเพียง 300,000-400,000 ตัน หากผลผลิตข้าวเปลือกในปีนี้มีมากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ในปีที่ 17.4 ล้านตัน โดยเมื่อปีที่ผ่านมามีผลผลิตข้าวเปลือก 15.77 ล้านตัน

กระทรวงเกษตร (The Agriculture Department) คาดหมายว่า ผลผลิตข้าวเปลือก (palay production) ในช่วง 6 เดือนแรกจะมีประมาณ 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 6.62 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมา ในขณะที่สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics) คาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 3 ผลผลิตข้าวเปลือกจะเพิ่มขึ้น 32% เป็น 3.49 ล้านตัน จาก 2.65 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมา

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ให้สัมภาษณ์ว่า ในปีนี้ผลผลิตข้าวเปลือกคาดว่าจะมีจำนวน 70.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.6% จากการคาดการณ์เมื่อเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว ซึ่งจะทำให้มีผลผลิตส่วนเกินและช่วยให้ลดการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศลง

ทั้งนี้ในปี 2011 นี้ รัฐบาลคาดว่าจะมีผลผลิตส่วนเกินประมาณ 4.793 ล้านตัน และในขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีแผนที่จะนำเข้าข้าวอีก

ทางด้านกระทรวงเกษตร ได้ระบุว่า รัฐบาลได้ตั้งเป้าที่จะมีผลผลิตข้าวส่วนเกิน 10 ล้านตัน ภายในปี 2014 โดยมีกำไรช่วงประมาณเพื่อโครงการนี้ประมาณ 350.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

กระทรวงเกษตร คาดว่าในปีนี้จะมีการบริโภคข้าวทั้งประเทศจะมีจำนวน 33.3 ล้านตันข้าวสาร โดยรัฐบาลกำลังรณรงค์ให้ประชาชนหันไปบริโภคธัญพืชชนิดอื่น เช่น ข้าวโพด มันฝรั่ง มันสำปะหลัง ด้วย เพื่อลดการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเพียงอย่างเดียว

ที่มา Riceonline.com

จีน

รัฐบาลจีน เปิดเผยว่า ภาวะภัยแล้งบริเวณแถบแม่น้ำแยงซี (yangtze River) ที่รุนแรงสุดในรอบกว่า 50 ปี ได้สร้างความเดือดร้อนต่อชาวจีนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยรวมมากกว่า 34 ล้านคน

กระทรวงกิจการพลเรือนจีนเผยว่า ภัยแล้งดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลานาน ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 4.23 ล้านคน ขาดแคลนน้ำดื่ม ขณะที่ มีประชาชนมากกว่า 5 ล้านคน ต้องการความช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้ง อีกทั้งส่งผลกระทบต่ออย่างหนักต่ออุตสาหกรรมการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งทำให้ เพาะปลูกได้ยาก และจนถึงขณะนี้ ภัยแล้งดังกล่าว สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 14,940 ล้านหยวน (ราว 2,290 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ตั้งแต่เดือนม.ค. ถึง เม.ย.ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำฝนบริเวณแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของจีน ลดลงเฉลี่ย 60% เมื่อเทียบกับปริมาณเฉลี่ยตลอด 50 ปีที่ผ่านมา โดยภัยแล้งครั้งรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรนี้ เป็นสัญญาณเตือนให้ทางการจีนเตรียมรับมือกับปัญหาหาคาสิโนค้าที่พุ่งสูงขึ้นอีก

สื่อทางการจีนรายงานว่ ระดับน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งในมณฑลเจียงซู อันฮุย เจียงซี หูเป่ย์ และมณฑลหูหนาน (Hunan, Hubei, Jiangxi, Anhui and Jiangsu) ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญ กำลังลดลงอย่างหนัก จนเกือบอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

แหล่งข่าวทางการจีนระบุว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวใน 5 มณฑลดังกล่าว มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศ โดยในขณะนี้ในบางพื้นที่ไม่สามารถเพาะปลูกข้าวต้นฤดูหรือข้าวเบา (early-season rice) ได้ โดยเมื่อปี 2010 ที่

ผ่านมาผลผลิตข้าวเบามีจำนวน 31 ล้านตัน คิดเป็น 16% ของผลผลิตข้าวเปลือกทั้งประเทศจำนวน 196 ล้านตัน ข้าวเปลือก

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หามองว่า เหตุที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อผลผลิตธัญพืชทั่วประเทศประมาณ 0.7% ทั้งนี้ หากภาวะภัยแล้งยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน อาจส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวปลายฤดู หรือข้าวหนัก (The late-season crop) ซึ่งจะเริ่มมีการเพาะปลูกในช่วงปลายเดือน มิ.ย. นี้

ทางด้าน ไชน่า เดลี รายงานว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมอุทกภัยและภัยแล้งของจีน ได้สั่งการปล่อยน้ำ จากอ่างเก็บน้ำของเขื่อนสามโตรก (The Three Gorges Dam) ซึ่งเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำใหญ่ที่สุดในโลกของ จีน ลงสู่แม่น้ำสายแยงซีเกียง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคของชาวจีนที่ อาศัยอยู่บริเวณตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซีแล้ว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บริษัทตรวจสอบเขื่อนสามโตรก เปิดเผยว่า หากภัยแล้งยังเกิดต่อเนื่อง และยังไม่ฝนตก ก่อนวันที่ 10 มิ.ย. เขื่อนสามโตรกจะมีน้ำไม่เพียงพอในการบรรเทาภัยแล้ง

จากข้อมูลพยากรณ์อากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ ระบุว่า ในพื้นที่บริเวณแม่น้ำแยงซี จะไม่มีฝน ตกจนถึงวันที่ 2 มิ.ย. รายงานข่าวระบุว่า เนื่องจากภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทำให้เขื่อนสามโตรกได้ลดการผลิตกระแสไฟฟ้า ลง ขณะที่ ระดับน้ำที่ลดต่ำลง ทำให้การเดินทางเรือในบางช่วงของแม่น้ำแยงซี ไม่สามารถทำได้

ทั้งนี้ ทางภาคเหนือของจีนประสบภาวะฝนแล้งมาตลอดเกือบ 15 ปี ขณะที่ ทางภาคใต้ของจีน โดยเฉพาะ บริเวณแม่น้ำแยงซี มักประสบกับภัยน้ำท่วมระหว่างช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนประจำปี

ที่มา [ASTVผู้จัดการออนไลน์](#) และ [Riceonline.com](#)

ฮ่องกง

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง รายงาน ภาวะการนำเข้าข้าวของฮ่องกงในช่วง เดือนเมษายน 2554 โดยฮ่องกงมีปริมาณการนำเข้าข้าวรวม 115,055.612 ตัน โดยนำเข้าจากไทยจำนวน 67,963.401 ตัน (สัดส่วน 59.1%) รองลงมาคือเวียดนาม 33,335.298 ตัน (29.0%) ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ประเทศจีน 12,050.127 ตัน (10.5%) ออสเตรเลีย 817.661 ตัน (0.7%) ญี่ปุ่น 290.472 ตัน (0.3%) สหรัฐอเมริกา 214.463 ตัน(0.2%) กัมพูชา 201.00 ตัน (0.2%) และไต้หวัน 104.449 ตัน (0.1%)

ทั้งนี้ ข้าวไทยมีส่วนแบ่งตลาดในเดือนเมษายน 2554 อยู่ที่ 59.1% และมีแนวโน้มลดลงจาก 73.5% ใน เดือนมกราคม 2553 ในขณะที่ ข้าวจากเวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.6% ในเดือนมกราคม 2553 เป็น 29.0% ในเดือนเมษายน 2554

ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Rice Stock) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ ปัจจุบันทั้งหมดรวม 29,776.826 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (Whole rice) 27,098.619 ตัน และอื่นๆ (other) 2,678.207 ตัน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง รายงาน

รัสเซีย

นายกรัฐมนตรัสเซีย ปูติน ของรัสเซีย เปิดเผยว่าทางการรัสเซีย จะยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกธัญพืช ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป หลังบังคับใช้กฎนี้มาตั้งแต่กลางปีที่แล้ว เนื่องจากถูกภัยแล้งคุกคาม โดยการตัดสินใจดังกล่าวของรัสเซีย มีขึ้นเพียง 3 วัน หลังยูเครน ประกาศยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกธัญพืชทุก ชนิด เนื่องจากเห็นว่าสต็อกสำรองในประเทศมีปริมาณมากพอ

ก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์ ระบุว่าการระงับส่งออกธัญพืชของรัสเซีย ซึ่งปัจจุบัน เป็นผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก มีส่วนกระตุ้นให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างมากเมื่อปีที่แล้ว อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่น่าไปสู่การลุกฮือ ต่อต้านรัฐบาลในโลกอาหรับและแอฟริกาเหนือ

ทางด้านนายวิคเตอร์ ชูปคอฟ รองนายกรัฐมนตรีรัสเซียกล่าวว่า รัสเซียจะไม่ขยายระยะเวลาคำสั่งห้ามส่งออกธัญพืชหลังจากหมดอายุลงในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มอุปทานในตลาดโลก

ทั้งนี้ เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นถึง 10% และสต็อกได้เพิ่มสูงกว่า 6 ล้านตัน ในปีนี้ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรของรัสเซียคาดว่า ผลผลิตธัญพืชของประเทศอาจอยู่ที่ 85-90 ล้านตัน เมื่อเทียบกับ 60.9 ล้านตันในปีก่อน

กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า รัสเซียอาจส่งออกข้าวสาลีจำนวน 10 ล้านตัน ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าไปจนถึงเดือนกรกฎาคมปีหน้า เมื่อเทียบกับ 4 ล้านตันในปีปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนดังกล่าวยังต่ำกว่าระดับ 18.6 ล้านตันที่รัสเซียได้ส่งออกในปีก่อนหน้านั้นเป็นอย่างมาก ส่วนการส่งออกข้าวโพดจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านตัน จาก 25,000 ตัน และ ในขณะที่สต็อกข้าวโพดเพิ่มขึ้นเพียง 800,000 ตัน จาก 300,000 ตัน

นายอเล็กซานเดอร์ คอร์บัท รองประธานสหภาพธัญพืชของรัสเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้ด้านการส่งออกธัญพืชรายใหญ่ที่สุด กล่าวว่า รัสเซียมีปริมาณข้าวสาลีสำหรับส่งออกจำนวน 4 ล้านตัน จากภาคใต้ของประเทศ ถึงแม้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณดังกล่าวจะมีคุณภาพไม่ดีพอสำหรับการส่งออก ในขณะที่ท่าเรือของรัสเซียสามารถให้บริการส่งออกได้ราว 3.5 ล้านตันต่อเดือน

นอกจากนี้ นายคอร์บัทกล่าวเสริมว่า การกลับมาส่งออกอีกครั้งของรัสเซียอาจทำให้ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกลดลง 5-7% ในขณะที่ราคาในประเทศอาจเพิ่มขึ้น 15-20%

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

ยูเครน

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ยูเครนจะยกเลิกการจำกัดส่งออกธัญพืชทั้งหมดในเร็วๆ นี้ เนื่องจากปริมาณธัญพืชคงคลังมีเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ยูเครนได้จำกัดการส่งออกข้าวสาลีและธัญพืช ตั้งแต่เดือน ต.ค.ปีก่อน หลังจากเกิดภาวะแห้งแล้งรุนแรง ทำให้รัสเซียสั่งห้ามส่งออกธัญพืชทั้งหมด และกำลังพิจารณาต่ออายุมาตรการนี้ออกไปอีก หลังจากที่มีการต่ออายุมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อครบกำหนดเมื่อสิ้นปีก่อน โดยกระทรวงเกษตรยูเครน แถลงว่า คณะรัฐมนตรีมีมติในวันนี้ให้ยกเลิกการจำกัดส่งออกธัญพืชทั้งหมด โดยจะมีผลในอีกไม่กี่วัน เมื่อมีการประกาศและพิมพ์เผยแพร่คำประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว

ก่อนหน้านี้ ยูเครนได้จำกัดโควตาส่งออกธัญพืชไว้ที่ 2.7 ล้านตัน ตั้งแต่กลางเดือน ต.ค. ถึงสิ้นเดือน ธ.ค.ปีก่อน และต่ออายุในเวลาถัดมา เนื่องจากผลผลิตปีก่อนมีเพียง 40 ล้านตัน ลดลงจาก 46 ล้านตัน เมื่อปี 2552 กระทรวงเกษตรยูเครน เผยว่า ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงสิ้นปีหน้าจะส่งออกธัญพืชได้ 19-20 ล้านตัน

[ที่มา สำนักข่าวไทย](#)

สหรัฐอเมริกา

สหพันธ์ The American Farm Bureau Federation ได้ประเมินความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมทางภาคใต้ของสหรัฐฯ (The southern United States) เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา พบว่ามีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบประมาณ 9 ล้านไร่ ในขณะที่หน่วยงานของรัฐบาลได้รายงานว่ามีผลผลิตข้าวคาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 40% ของผลผลิตทั้งปี โดยที่รัฐ Arkansas คาดว่ามีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบประมาณ 2.5 ล้านไร่ โดยเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 750,000 ไร่ ส่วนที่รัฐ Illinois คาดว่ามีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบประมาณ 1.25 ล้านไร่ และที่รัฐ Mississippi และ Missouri คาดว่ามีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบประมาณ 1.5 ล้านไร่ และ 1.425 ล้านไร่ตามลำดับ รัฐ Tennessee และ Louisiana คาดว่ามีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบประมาณ 1.625 ล้านไร่ และ 0.7 ล้านไร่ตามลำดับ

[ที่มา Riceonline.com](#)